

ผลสำเร็จจากการฝึกอบรมการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้อบรมเรื่องการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ให้แก่ผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย หลังจากการฝึกอบรม เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดโดยนำไปเพาะเลี้ยงในปี 2563 และนำผลผลิตจากสาหร่ายพวงองุ่นไปพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายพวงองุ่น

1. นาย สรายุทธ ธรรมลิขิต บ้านเลขที่ 2 ม.3 ต. บางสระแก้ว อ. แหหลวง จ. จันทบุรี เป็นเกษตรกรผู้ เลี้ยงกุ้งในเขตพื้นที่ ต. บางสระแก้ว อ. แหหลวง ใช้บ่อกุ้งเก่าที่ไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วมาปรับปรุงเป็นบ่อ เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งบ่อที่ใช้เลี้ยงขนาดประมาณ 2 ไร่ ใช้วิธีถ่ายน้ำเข้าออก ตามธรรมชาติ และ ไม่ได้ให้อาหารใช้สารอินทรีย์จากดินเลนที่เคยเลี้ยงกุ้งและแร่ธาตุธรรมชาติจากน้ำทะเล เริ่มหว่านพันธุ์ ในช่วงต้นเดือน มกราคม ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 เกษตรกรมีผลผลิต และจำหน่ายภายในตลาดนัด และแหล่งชุมชน โดยจะแพ็คเป็นกล่องเล็กๆ ขาย พร้อมน้ำจิ้มหอมเจียว พร้อมรับประกัน ราคากล่องเล็ก 30 บาท กล่องใหญ่ 50 บาท โดยทำให้เป็น รายได้ประจำวัน โดยเฉลี่ยจะขายวันละประมาณ 30 กล่อง มีรายได้ประมาณ 900-1,000 บาท/วัน



2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ม.6 ต.บางชัน อ. ขลุง จ.จันทบุรี

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำแดง ได้เข้ามาฝึกอบรม วิธีการเลี้ยงสาหร่ายในถังไฟเบอร์กลาส และนำรูปแบบไปปรับเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของโรงเรียน โดยมีวิธีการเลี้ยง 2 แบบ คือ 1 เลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาส 2. เลี้ยงในกระชัง อาศัยธาตุอาหารจากน้ำ เข้าออกตามธรรมชาติ ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ได้สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลี้ยง สาหร่ายพวงองุ่น เช่น ถังไฟเบอร์กลาส ป้อนลม ส่วนวิธีการเลี้ยง คณะครูและนักเรียนช่วยกัน ดำเนินการ เริ่มลงเลี้ยงในช่วงต้นเดือน มกราคม 2563 ระยะเวลาในการเลี้ยง 2 เดือน ในช่วงเดือน

มีนาคม โรงเรียนตชด.บ้านน้ำแดงมีผลผลิตออกจำหน่ายแล้ว ช่องทางการตลาดมีวางจำหน่ายใน โฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงโรงเรียน และ เป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนและเป็นที่ศึกษาดูงาน แก่ผู้สนใจ



3. น.ส. รินประกาย สุขชา 39 ม.3 ต. สีพยา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี เป็นเกษตรกรที่ใช้บ่อเลี้ยงปูเก่า ปรับนำมาใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น เป็นเกษตรกรที่เรียนรู้และมาดูงานที่ศูนย์คังกระเบน และนำต้นพันธุ์จากการเลี้ยงในถังไฟเบอร์กลาสของศูนย์ฯ นำไปหว่านลงบ่อเลี้ยงปูเก่า และมีการใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น ลอบปูเก่า มาเป็นวัสดุให้สาหร่ายเกาะ ไม่มีการเติมอาหาร ใช้อาหารจากสารอินทรีย์ที่อยู่ในบ่อ และแร่ธาตุธรรมชาติจากน้ำเข้าน้ำออกของน้ำทะเล เริ่มลงเลี้ยงในช่วงกลางเดือนมกราคม 2563 ปัจจุบัน มีสาหร่ายบางส่วนเก็บได้แต่ยังไม่มากนัก ช่องทางการตลาดแพ็คเป็นกล่องและส่งขายออนไลน์



